

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CÔN ĐẢO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 32 /CV-HĐND
V/v tiếp thu và giải quyết các
kiến nghị của Ban Kinh tế - Xã hội

Côn Đảo, ngày 24 tháng 4 năm 2018

**Kính gửi: - Thường trực Huyện uỷ;
- Ủy ban nhân dân huyện.**

Thường trực HĐND huyện trong Phiên họp thứ 20 ngày 23/4/2018, sau khi xem xét Báo cáo số 02/BC-KTXH, ngày 19/4/2018 về kết quả khảo sát thực tế và tiếp xúc, đối thoại với tiểu thương chợ tạm Côn Đảo đã thống nhất tiếp thu các kiến nghị của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế để việc quản lý chợ tạm Côn Đảo đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới; đồng thời đây cũng là những vấn đề cần rút kinh nghiệm khi đưa công trình xây dựng mới chợ Côn Đảo vào khai thác, hoạt động chính thức sau này, trở thành một địa chỉ du lịch mang yếu tố văn minh thương nghiệp của huyện văn hoá và Khu du lịch Quốc gia Côn Đảo, tạo điều kiện cho việc phát triển ngành kinh tế dịch vụ - thương mại, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao đời sống người dân. Thường trực HĐND huyện đề nghị:

1. Thường trực Huyện uỷ: chỉ đạo Liên đoàn Lao động huyện trong việc củng cố tổ chức và hướng dẫn, kiểm tra, tạo điều kiện để Nghiệp đoàn chợ hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, thật sự là tổ chức đại diện và bảo vệ cho quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tiểu thương.

2. UBND huyện chỉ đạo Ban quản lý chợ Côn Đảo:

a. Trước mắt cần có các biện pháp phù hợp để tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động tiểu thương và người đi chợ chấp hành nghiêm các quy định về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh chung nơi công cộng, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm một cách hợp lý – hợp tình;

b. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động tiểu thương và người đi chợ chấp hành nghiêm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, bố trí và kiểm tra thường xuyên việc buôn bán theo đúng ngành hàng như dự kiến, chú ý đến chất lượng sản phẩm hàng hoá buôn bán tại chợ, chống hàng gian – hàng giả - hàng kém chất lượng – hàng hết hạn sử dụng, vận động thực hiện “người tiêu dùng thông thái”,...

c. Tăng cường công tác tiếp xúc, đối thoại giữa Ban quản lý chợ với tiểu thương để kịp thời nắm bắt, giải toả, giải quyết các kiến nghị, phản ánh, đề xuất hợp pháp, chính đáng của tiểu thương, kiểm tra và chấn chỉnh việc đặt lắp thùng thư góp ý của BQL chợ;

d. Rà soát để điều chỉnh, bổ sung và ban hành Nội quy, Quy chế của chợ tạm, trong đó quy định về các mặt đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, giữ gìn vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả mặt bằng chợ, xây dựng môi trường và nề nếp văn minh thương nghiệp theo hướng tăng cường trách nhiệm tự quản của cộng đồng;

e. Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, kiên quyết xử lý đúng quy định pháp luật đối với các trường hợp vi phạm quy định về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường trong phạm vi chợ và chung quanh chợ tạm;

3. UBND huyện chỉ đạo Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, Đội quản lý Thị Trường và các cơ quan có liên quan:

a. Kiểm tra, rà soát tình hình quản lý và việc thực hiện hợp đồng cho thuê mặt bằng sạp hàng, quầy hàng tại chợ tạm Côn Đảo, chỉ đạo và kiểm tra Ban quản lý chợ kiên quyết thu hồi các sạp hàng, quầy hàng không sử dụng, đang sử dụng không đúng mục đích, khắc phục tình trạng đăng ký thuê sạp hàng, quầy hàng để giành chỗ rồi cho thuê lại, có thể phát sinh tiêu cực, gây bức xúc cho tiểu thương. Trên cơ sở đó, tận dụng mặt bằng để bố trí nơi buôn bán cho những cá nhân hiện nay đang lấn chiếm đất nhà nước dựng lều quán trái phép và buôn bán trái phép trên lòng, lề đường nhằm khắc phục căn cơ tình trạng này.

b. Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra nhằm chủ động phòng chống tình trạng buôn bán hàng gian – hàng giả - hàng kém chất lượng – hàng hết thời gian sử dụng, “nói thách”, cân, đong thiếu,...

c. Phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện trong việc củng cố tổ chức và tạo điều kiện cho Nghiệp đoàn chợ hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, thật sự là tổ chức đại diện và bảo vệ cho quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tiểu thương.

d. Xây dựng phương án, đề án xã hội hoá hoạt động quản lý chợ, tạo điều kiện cho tiểu thương tham gia quản lý, hoặc giao cho doanh nghiệp quản lý chợ theo những quy định, yêu cầu của địa phương, tiến tới tinh giảm biên chế, bộ máy và chi phí quản lý từ ngân sách.

4. UBND huyện chỉ đạo Phòng Y tế và các cơ quan chức năng có liên quan: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động tiểu thương và người đi chợ chấp hành nghiêm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, tổ chức vận động thực hiện “người tiêu dùng thông thái”.

5. Giao cho Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện: thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của tiểu thương, kịp thời báo cáo và đề xuất giải quyết, không để các bức xúc không được giải quyết kịp thời trở thành “điểm nóng” trong dư luận quần chúng và nội bộ nhân dân. Trong thời điểm cuối năm 2018, Ban Kinh tế - Xã hội tái khảo sát để báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các kiến nghị trên đây.

Thường trực HĐND huyện rất mong nhận được sự quan tâm của Thường trực Huyện uỷ và UBND huyện về các nội dung kiến nghị trên đây.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TTr UBMTTQVN huyện (g/sát);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- Các vị ĐB HĐND huyện;
- Đảng công TTĐT của HĐND huyện;
- Lưu:VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Minh Nhật